

**Nhật Ký Roma 26.4: Thăm trụ sở Việt Nam tại Roma nơi
Thánh Gioan Phaolô II đã đặt chân tới.
Lm Văn Chi 26/4/2014.**

ROMA - Sáng Thứ 7 ngày 26.4.2014, chuẩn bị Đại Lễ Phong Thánh cho 2 Vị Giáo Hoàng Gioan 23 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được chuẩn bị khá chu đáo và cẩn thận. Công trường thánh Phêrô với bàn thờ và các ghế ngồi đã được sắp xếp, các màn hình vĩ đại đã được dựng lên, các cổng vào đã được bố trí bằng các máy an toàn.





Ngày chuẩn bị Đại Lễ Phong Thánh 26.4.2014.



Nhà Foyer Phát Diệm với Cha Trần Mạnh Duyệt và Quý Sơ.



Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II gặp gỡ quý Giám Mục Việt Nam năm 1980.



Cha Trần Mạnh Duyệt và Cha Văn Chi tại Nhà Nguyễn nơi Thánh GH JP II cầu nguyện.

Đi qua khu vực chung quanh Vatican, các đường phố chật ních người hành hương chen chân nhau "bát phố", mua sắm hay quan sát và thăm viếng các đền đài và dinh thự, nhất là đường Via della Conciliazione hướng về Đền Thờ Thánh Phêrô đầy đặc khách hành hương. Xe cộ không di chuyển vào được. Lấy taxi chúng tôi phải đi ra khỏi khu vực khá xa ngoài khu vực Vatican.

Được biết, cho đến lúc này, một nguồn tin từ chính quyền Rôma cho biết là sẽ có cả vài triệu khách hành hương. Khách hành hương từ Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có thể lên tới hàng triệu người tham dự Đại Lễ Phong Thánh. Sau đó, họ sẽ trở về Ba Lan ngay sau Thánh Lễ Phong Thánh ngày Chúa Nhật 27.4. Các hotel Roma đều book kín. Nhiều khách hành hương sẽ đến trực tiếp Đền Thờ Thánh Phêrô tham dự giờ canh thức và sẽ tham dự Đại Lễ Phong Thánh luôn. Sau đó, họ sẽ trở về nhà mình. Được biết, toàn bộ số dân tại Rôma cũng khoảng 3 triệu 700 ngàn người.

Vấn đề con số các tín hữu hành hương đến Vatican để dự lễ phong thánh vẫn còn là một vấn đề bỏ ngõ, và không ai có thể biết được con số chính xác là bao nhiêu. Người ta chỉ có thể dự đoán được là hầu như các con đường lớn dẫn đến Vatican đều sẽ chật kín người. Theo báo Cộng Hòa, trích thuật nguồn tin từ chính quyền thành Rôma, 85% khách sạn và nhà trọ ở Rôma và cả những khu vực chung quanh Rôma, đã được đăng ký chỗ trong thời gian trước và sau lễ phong thánh cho hai vị Thánh Giáo Hoàng.

Khoảng trưa hôm nay, đoàn VietCatholic chúng tôi đến viếng thăm Foyer Phát Diệm, một nhà tạm trú cho khách hành hương như một hotel. Nhiều phái đoàn hành hương đã ở và hiện nay hết chỗ. Chúng tôi muốn đến thăm lại nơi này để ghi lại âm hưởng sự kiện Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm quý Giám Mục Việt Nam và đoàn con Việt Nam của Ngài.

[Hình ảnh ĐGH JP II thăm Foyer Phát Diệm](#)

Tại Foyer Phát Diệm, Cha Trần Mạnh Duyệt, Giám Đốc Foyer Phát Diệm và Sơ Tuyền cùng quý Sơ Phát Diệm đã hướng dẫn chúng tôi đến nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quỳ gối trước hình ảnh Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam. Quý Sơ chỉ hình Mẹ La Vang và nói:

-Cha ơi, đây là chỗ Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến và quỳ cầu nguyện trước Mẹ La Vang...

Tôi thăm cầu xin Mẹ La Vang cho Quê Hương Việt Nam qua sự bầu cử của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Cha Giám Đốc Trần Mạnh Duyệt dẫn tôi xuống Nhà Nguyện Foyer Phát Diệm. Ngài chỉ cho tôi nơi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể:

-Văn Chi này, đây là nơi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quỳ gối cầu nguyện năm 1980, khi Ngài đến thăm quý Giám Mục Việt Nam cùng với Quý Cha, Tu Sĩ và Giáo Dân Việt Nam...

Tôi hồi tưởng lại tình cảm thân thương mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ưu ái đến con dân Việt Nam. Ngài cho Đức Ông Vincent Trần Ngọc Thụ, người Việt Nam làm thư ký riêng, Ngài đặt Vị Tôi Chúa, ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận là Bộ Trưởng Thánh Bộ Công Lý và Hòa Bình. Ngài cũng mời ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay cho cả

Giáo Triều Roma.

Là người Việt Nam ai cũng biết Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhiều lần đã nhắc tới sự kiện Mẹ La Vang hiện ra tại La Vang Việt Nam. Chính Ngài đã phong Thánh cho 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 19.6.1988, và năm Đại Thánh 2000, Ngài đã phong Thánh cho Thánh Trẻ Việt Nam An-Rê Phú Yên.

Tôi nhớ mãi hình ảnh Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2000 tại Roma, trong Đêm Canh Thức, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng xưng tên Thánh Tử Đạo Trẻ của Việt Nam An-Rê Phú Yên, với sự reo hò vui sướng của cả 2 triệu người trẻ thế giới tụ họp về Roma. Khi ấy tôi thật sự rơi lệ vì cảm nhận được tình thương của Ngài dành cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam...

Tôi quỳ lâu giờ tại Nhà Nguyện Foyer Phát Diệm, nơi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quỳ cầu nguyện, để khẩn cầu Ngài bầu cử cho Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam yêu dấu, như Ngài luôn tha thiết yêu thương.

Tôi đi tiếp những bước chân của 2 Vị Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trên những con đường Roma ồn ào tấp nập hân hoan niềm vui.

Văn Chi ghi nhanh 4 giờ chiều Thứ 7 ngày 26.4.2014.